

5 Điều Bạn PHẢI Làm Trước Khi Rời Vị Trí Thực Tập



Bạn có thể rất muốn rời khỏi công ty và cảm thấy sung sướng khi biết bạn sẽ nghỉ sớm; hoặc ngược lại, bạn hy vọng ở lại công ty lâu hơn vì thời gian tốt đẹp mà bạn có trong công ty. Bất kể bạn cảm thấy thế nào về việc thực tập của mình, bạn nên luôn luôn nhớ nghỉ việc một cách chuyên nghiệp dù bạn nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ muốn quay trở lại. Tất cả thể hiện bản thân bạn, và cách bạn thực tập.

1. Viết tay ghi chú cảm ơn

Viết lời cảm ơn là một cách cực kỳ chân thành để gửi lời cảm ơn của bạn đến công ty. Một bản ghi chú viết tay thể hiện nhiều hơn về cá nhân bạn, mọi người sẽ đánh giá cao các ghi chú và nhớ về bạn so với một tin nhắn trực tuyến. Bạn có thể không cần gửi ghi chú cho tất cả những người bạn làm việc cùng

trong công ty, nhưng ít nhất là những người trong nhóm / bộ phận của bạn. Ngay cả đối với đồng nghiệp, những người bạn có ít tương tác hơn, bạn cũng phải cảm ơn họ.

2. Mở cuộc họp với những người quan trọng

Hãy cho họ biết những lời hướng dẫn của họ có tác động như thế nào trong cuộc sống của bạn. Cho họ thấy đánh giá cao của bạn về cơ hội họ đã trao cho bạn trong suốt thời gian thực tập. Bạn có thể yêu cầu các đánh giá của họ về phát triển chuyên môn và cá nhân để bạn có thể tiếp tục phát triển khi trở lại trường đại học.

3. Kết nối với những người bạn gặp từ các công ty khác

Trong suốt thời gian thực tập, bạn có thể có cơ hội gặp gỡ mọi người từ các công ty khác nhau, họ có thể là khách hàng của công ty bạn hay công ty bạn là khách hàng của họ. Bạn có thể gửi email để thông báo họ về việc bạn rời đi và bạn hy vọng giữ liên lạc về sau. LinkedIn là công cụ tốt để kết nối các chuyên gia. Bạn không bao giờ biết nếu bạn cần liên hệ với họ trong tương lai về một công việc nhất định hoặc cơ hội khác.

4. Viết về trải nghiệm của bạn

Khi bạn quay trở lại trường học của bạn, bạn có thể yêu cầu để bài viết của bạn được xuất bản trong tạp chí hoặc trong blog sự nghiệp của trường học. Quảng cáo công ty của bạn cũng như giúp họ tuyển dụng thực tập sinh tiếp theo. Thực tập sinh tiềm năng trong tương lai sẽ được chuẩn bị tốt cho kỳ thực tập của họ với sự chia sẻ của bạn trong khi nhà tuyển dụng của công ty bạn sẽ cảm ơn bạn vì đã viết một bài viết xuất sắc chi tiết về kinh nghiệm của bạn trong công ty của họ.

5. Thiết lập Google Alert cho công ty bạn đã làm việc

Liên tục nhận được cập nhật về công ty khi bạn trở lại trường. Gửi lời chào bất cứ khi nào họ có thành quả. Bạn nên làm điều này nếu bạn vẫn ưa thích công ty đó, bạn không muốn những đồng nghiệp quên bạn. Google Alert cũng sẽ thông báo cho bạn khi công ty đang tuyển dụng, vì vậy bạn có thể là người đầu tiên nộp đơn.

Đánh dấu 5 mục này trong danh sách vào tuần cuối cùng của bạn, sau đó rời đi không hối tiếc.